



สรุปข่าว สร.

ประจำวันที่

26 มิถุนายน 2565



ประเด็นข่าว

หมายเหตุ



โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

สถานการณ์ประจำวัน

- สถานการณ์ในประเทศ 26 มิ.ย. พบผู้ติดเชื้อรายใหม่ 2,378 ราย ผู้ป่วยสะสม 4,514,155 ราย เสียชีวิต 17 ราย เสียชีวิตสะสม 30,592 ราย รักษาหายเพิ่ม 1,834 ราย รักษาหายสะสม 4,460,250 ราย ยังรักษาอยู่ 23,313 ราย สถานการณ์ทั่วโลก มีผู้ติดเชื้อ 548,577,863 (+408,537) ราย เสียชีวิต 6,350,043 (+729) ราย รักษาหาย 523,425,642 (+253,375) ราย

ประเด็นสำคัญ

1. โอมิครอนสายพันธุ์ย่อย BA.4 และ BA.5

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ ผู้จัดการ

-ดร.สาธิต ปิตุเตชะ รมช.สธ. กล่าวว่า ขณะนี้รพ.สังกัดกรมการแพทย์ มีการครองเตียงเพิ่มขึ้นร้อยละ 10 และพบผู้ติดเชื้อโอมิครอนสายพันธุ์ย่อย BA.4 กับ BA.5 ในประเทศไทยมากขึ้น ดังนั้น จึงไม่ควรประมาท การ์ดอย่าตก ด้วยการปฏิบัติตามมาตรการสธ.อย่างเคร่งครัด

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (แนวหน้า, มติชน, เดลินิวส์, ข่าวสด, ไทยรัฐ, ไทยโพสต์) เว็บไซต์ (คมชัดลึก, ข่าวสด, แนวหน้า, ผู้จัดการ, ไทยโพสต์, อินโฟเควสท์, ฐานเศรษฐกิจ, สยามรัฐ, กรุงเทพธุรกิจ, มติชน, acnews, ch3plus, sanook, thejournalistclub, thebangkokinsight, nationtv, workpointtoday, amarintv, thestandard, ChiangmaiNews, thailandplus, ch7, mcot, isranews, newtv, sondhitalk)

-นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ อธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวว่า ยังไม่พบหลักฐานว่าโควิด 19 สายพันธุ์โอมิครอน BA.4 และ BA.5 มีความรุนแรงมากกว่าสายพันธุ์เดลต้า ขอประชาชนอย่าวิตกกังวล พร้อมแนะนำให้เข้ารับวัคซีนเข็มกระตุ้นเพื่อเพิ่มภูมิคุ้มกัน ช่วยลดความเสี่ยงจากการติดเชื้อ และป้องกันอาการรุนแรงได้

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (ข่าวสด, สยามกีฬา) เว็บไซต์ (สยามรัฐ, ch7, ch3plus)

-ดร.อนันต์ จงแก้ววัฒนา โภโศกกล่าวว่า อาการของผู้ป่วยที่ติดเชื้อสายพันธุ์ BA.4, BA.5 ชัดกว่าผู้ป่วยที่ติดโอมิครอนรุ่นแรก ในทุกอาการที่รายงาน โดยพบอาการมากกว่า 50% คือ อ่อนเพลีย ไอ ไข้ ปวดศีรษะ น้ำมูกไหล รวมถึงกลุ่มอาการทางเดินอาหาร ทั้งนี้ ทั้ง 2 สายพันธุ์ อาจไม่ใช่ไวรัสโอมิครอนที่เปลี่ยนแปลงไปแบบอ่อนเชื้อลง แต่ภูมิจากร่างกายที่ได้รับวัคซีนกันมาซึ่งเพียงพอต่ออาการรุนแรงได้อยู่

2. ขึ้นชมคนไทยยังสวมหน้ากากอนามัย

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (แนวหน้า, มติชน, ข่าวสด, เดลินิวส์, ไทยโพสต์, Bangkokpost)

-นายธนกร วังบุญคงชนะ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า นายกฯ ขึ้นชมที่คนไทยส่วนใหญ่ ยังให้ความสำคัญและเห็นประโยชน์การสวมหน้ากากผ้า/ หน้ากากอนามัย ด้วยความสมัครใจ แม้จะมีการผ่อนคลายข้อกำหนดตาม พรก.การบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 ฉบับที่ 46 ซึ่งหลักปฏิบัติแบบ Universal Prevention ยังสามารถใช้ได้ทุกสถานที่ ทุกวัน เพื่อความปลอดภัยต่อตนเองและผู้อื่น ทั้งนี้ รัฐบาลและสคบ. ได้ดำเนินการมาตรการต่างๆ ด้วยความรอบคอบ รัดกุม เพื่อแก้ปัญหาโควิด 19 ไปพร้อมๆ กับให้ประชาชนสามารถดำเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจ

3. ข่าวปลอม

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (เดลินิวส์, ฐานเศรษฐกิจ, 77kaoded, TNN, springnews)

-กรมควบคุมโรค ตรวจสอบและชี้แจง กรณีมีข่าวว่าพบโควิด 19 โอมิครอน สายพันธุ์ BA.4.5 ในไทย พบเป็นข้อมูลเท็จ



กัญชา



ขับเคลื่อนนโยบายกัญชาเสรี

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (ผู้จัดการ, คมชัดลึก, ศูนย์ข่าวเบซิฟิก, js100, TNN)

-สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว แจ้งเตือนคนไทยที่จะเดินทางเข้าประเทศญี่ปุ่น ห้ามนำกัญชาและกัญชง หรือผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนประกอบของพืชชนิดดังกล่าวเข้าประเทศญี่ปุ่น หากฝ่าฝืนมีโทษตามกฎหมาย สูงสุดจำคุกไม่เกิน 10 ปี และปรับไม่เกิน 3 ล้านเยน

บทความกัญชา

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.เดลินิวส์ คอลัมน์ รอบรู้ทั่วท้องถิ่นไทย

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>-พญ.อัมพร เบญจพลพิทักษ์ อธิบดีกรมสุขภาพจิต เน้นย้ำถึงประชาชนให้เข้าใจและใช้กัญชาทางการแพทย์อย่างถูกวิธี ให้ได้ผลในการรักษาโรค โดยเฉพาะในกลุ่มเด็กและเยาวชน กลุ่มหญิงตั้งครรภ์ มารดาที่ให้นมบุตร และกลุ่มผู้ป่วยจิตเวชรุนแรงไม่ควรใช้โดยเด็ดขาด รวมถึงเปิดสายด่วนปรึกษา 1667 เพื่อให้คำปรึกษาในการใช้ยาหรือผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์จากกัญชาและกัญชงอย่างถูกต้อง ตลอด 24 ชั่วโมง ทั้งนี้ยังไม่มีกฎหมายออกมาควบคุมการใช้ที่รัดกุม จึงเห็นการซื้อขายกัญชากันเสรี ยิ่งรัฐบาลสนับสนุนและแจกต้นกล้าให้ประชาชนปลูกไว้ที่บ้านได้ จึงเป็นห่วงว่าจะมีการนำไปเสพหรือเพื่อนันทนาการ ยิ่งเสพในปริมาณที่ไม่เหมาะสมหรือเสพเพื่อความเมา ย่อมส่งผลกระทบต่อจิตประสาทและร่างกายแน่นอน โดยเฉพาะกลุ่มเด็กวัยรุ่นและเยาวชนน่าห่วงมาก</p>	
 โรคฝีดาษวานร	
<p>รายงานสถานการณ์</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ TNN</p> <p>-นพ.โสภณ เอี่ยมศิริถาวร รองอธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวว่า การตรวจคัดกรองในกลุ่มนท.ที่เดินทางเข้าประเทศไทย ซึ่งเบื้องต้นมีผู้ที่เข้าข่ายอาการป่วยต้องสงสัย 10 ราย แต่ยังไม่ปรากฏการติดเชื้อ พบเป็นเพียงโรคเริม และโรคทางผิวหนังเท่านั้น ทั้งนี้ สธ. ได้หารือกับผู้ผลิตวัคซีนโรคฝีดาษลิงในต่างประเทศ เพื่อเตรียมความพร้อมหากเกิดกรณีฉุกเฉิน แต่ไม่ใช่แนวทางหลักในการป้องกันควบคุมโรค หากกรณีพบผู้ป่วยจะเน้นการรักษา และการควบคุมการแพร่ระบาด</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (โพสต์ทูเดย์, กรุงเทพธุรกิจ, moneyandbanking)</p> <p>-คกก.ฉุกเฉินขององค์การอนามัยโลก กำลังพิจารณาว่าจะประกาศให้การระบาดของโรคฝีดาษลิงเป็นภาวะฉุกเฉินด้านสาธารณสุขระหว่างประเทศ ซึ่งเป็นการเตือนภัยระดับสูงสุดหรือไม่</p> <p>-สถาบันสุขภาพแห่งชาติของโปรตุเกส เผย การพบการกลายพันธุ์มากมายในไวรัสโรคฝีดาษลิงในปี 2022 เป็นเรื่องที่น่าตกใจไม่ถึง เพราะเมื่อพิจารณาถึงลักษณะจีโนมของไวรัสชนิดนี้ ไม่น่าจะมีการกลายพันธุ์เกิน 1 หรือ 2 ครั้งในแต่ละปี เชื้อไวรัสฝีดาษลิงมีความเสถียรและกลายพันธุ์ช้ากว่าเชื้อโคโรนาไวรัสที่ก่อให้เกิดโรค COVID 19 และยังไม่มีแน่ชัดว่าการกลายพันธุ์ของเชื้อไวรัสฝีดาษลิงที่ระบาดอยู่ในขณะนี้ จะเปลี่ยนแปลงลักษณะเหล่านั้นหรือความรุนแรงของโรคหรือไม่ ซึ่งจำเป็นต้องศึกษาวิจัยเพิ่มเติมเพื่อทำความเข้าใจการเปลี่ยนแปลงของไวรัส</p>	
 ข่าวเผยแพร่และข่าวอื่น ๆ	
<p>คลินิกโรคอุบัติใหม่และโรคทางเดินหายใจเฉียบพลัน</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (มติชน, เดลินิวส์) เว็บไซต์ (เดลินิวส์, ผู้จัดการ, มติชน, acnews, mcot, thailandplus)</p> <p>-นพ.เกียรติภูมิ วงศ์รจิต ปลัดสธ. เป็นประธานพิธีเปิดคลินิกโรคอุบัติใหม่และโรคทางเดินหายใจเฉียบพลัน (EIDARIC) ของรพ.เมตพาร์ค ซึ่งเป็นคลินิกความดันลบ มีระบบบริหารจัดการแบบ One stop service ถือเป็นความร่วมมืออันดีระหว่างภาครัฐและเอกชน ในการทำให้ระบบสาธารณสุขของประเทศมีความเข้มแข็งในการเฝ้าระวังดูแลรักษาผู้ป่วยจากโรคอุบัติใหม่และโรคทางเดินหายใจเฉียบพลัน โดยรองรับการให้บริการกลุ่ม นท.ชาวต่างชาติที่เข้ามาจากนโยบายเปิดประเทศ และผู้ที่เดินทางเข้าเมืองเพื่อรับการรักษา (Medical Tourism) จากนโยบายการพัฒนาประเทศให้เป็นศูนย์กลางสุขภาพนานาชาติ (Medical Hub)</p>	
<p>ห่วงพัฒนาการด้านสติปัญญา – ภาษาของเด็กไทย</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (ผู้จัดการ, กรุงเทพธุรกิจ, ChiangmaiNews, newtv)</p> <p>-นพ.สุวรรณชัย วัฒนาวิทย์เจริญชัย อธิบดีกรมอนามัย เผยผลการสำรวจสถานการณ์เด็กและสตรีในประเทศไทย ครั้งที่ 6 ในประเด็นพัฒนาการเด็กปฐมวัย พบเด็กปฐมวัยไทย (อายุต่ำกว่า 5 ปี) มีพัฒนาการสมวัยร้อยละ 92.3 โดยพบว่า มีพัฒนาการด้านสติปัญญาและภาษาต่ำที่สุดจากทั้ง 4 ด้าน อยู่ที่ร้อยละ 61 ในเด็กผู้ชาย และร้อยละ 64 ในเด็กผู้หญิง พร้อมแนะพ่อแม่ควรใช้เวลาในการเล่นและการอ่านหนังสือกับลูกให้มากขึ้น เพื่อกระตุ้นพัฒนาการ</p>	
<p>ลอบผลิตยาลดความอ้วน</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (ข่าวสด, เดลินิวส์, ไทยรัฐ)</p> <p>-พล.ต.ต.อนันต์ นานาสมบัติ ผบก.ปคบ.สั่งการจนท.ตำรวจ บก.ปคบ. นำกำลังจับกุม น.ส.ภคจิตา พลอยแก้ว อายุ 33 ปี อดีตผู้ช่วยเภสัชกร ในอาหารร่วมกันขายยาแผนปัจจุบันโดยไม่ได้รับอนุญาต, ร่วมกันขายยาที่ไม่ขึ้นทะเบียนตำรับยา และร่วมกันจำหน่ายอาหารไม่บริสุทธิ์ ขายผ่านช่องทางออนไลน์ต่างๆ ได้ที่บ้านเลขที่ 333/59 หมู่ 10 ต.นครปฐม อ.เมือง จ.นครปฐม ตรวจพบทั้งยาแผนปัจจุบัน ยาลดความอ้วน ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร กลูต้าไธโอนแบบฉีด ฟิเลออร์ที่ไม่มีทะเบียน แคปซูลเปล่ากว่า 1,200,000 แคปซูล พร้อมวัตถุอันตรายและอุปกรณ์ในการผลิตยาจำนวนมาก พร้อมส่งดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป</p>	